

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HỘ ĐỘ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Hộ Độ, ngày tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO****Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc  
chuẩn bị kỳ họp thứ 9 khóa XX.**

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XX; nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo UBND xã và các bộ phận chuyên môn phối hợp với thường trực HĐND cùng với các tổ đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri trên địa bàn toàn xã. Tại các buổi tiếp xúc đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình một số ý kiến của bà con nhân dân về cơ bản cử tri nhất trí các nội dung đã được trả lời tại các buổi tiếp xúc; tuy nhiên một số nội dung chưa trả lời, hoặc trả lời chưa thỏa đáng được các tổ đại biểu và thường trực HĐND tổng hợp chuyển đến UBND xã để giải trình cho cử tri được rõ; các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

**1. Về công tác cán bộ:**

**Câu 1:** Đề nghị luân chuyển cán bộ địa chính và sắp xếp phân công 1 số cán bộ cho hợp lý để phục vụ nhân dân được tốt hơn (Vĩnh Phong).

**Trả lời:** Vấn đề này UBND xã xin trả lời như sau: Theo Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi với công chức được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10, khoản 11 Điều 1 Nghị định 134/2021/NĐ-CP) thì đối với cấp xã có 03 chức danh: Công chức Địa chính- xây dựng - Môi trường, Công chức Kế toán Ngân sách và Công chức Tư pháp thuộc diện phải luân chuyển. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên đối với công chức kế toán chưa đến thời gian theo quy định còn 02 công chức Công chức Địa chính- xây dựng - Môi trường đang mang thai và Công chức Tư pháp đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo quy định tại Nghị định chưa thực hiện việc luân chuyển.

**Câu 2:** Quy trình bầu xóm trưởng chưa được công khai dân chủ chưa đúng, đã vi phạm luật bầu cử; đề nghị xã làm rõ (Yên Thọ 3 ý kiến).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã xin trả lời như sau: Tại đơn vị thôn Yên Thọ, sau khi đồng chí thôn trưởng có đơn xin thôi làm nhiệm vụ thôn trưởng vì lý do các nhân. UBND xã xem xét nội dung xin nghỉ của đồng chí thôn trưởng là chính đáng và đã ban hành quyết định cho thôi làm nhiệm vụ thôn trưởng với ông Lê Doãn Tuyết.

Sau khi hội ý và thống nhất với thường trực UBMTTQ xã, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định số 91/QĐ- UBND ngày 20/06/2024 về việc ấn định ngày bầu

cử bổ sung thôn trưởng thôn Yên Thọ( ngày 10/07/2024), ban hành Công văn số 74/UBND hướng dẫn để Ban công tác mặt trận thôn tiến hành các bước bầu bổ sung thôn trưởng theo quy định của Thông tư 04/2012 ngày 31/08/2012.của Bộ Nội; Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Dân chủ cơ sở.

Đến hết thời gian nêu trên UBND xã cùng với Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo về công tác bầu bổ sung thôn trưởng thôn Yên Thọ nhưng vẫn chưa bầu được thôn trưởng do vướng mắc về vấn đề về nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng đối với người ứng cử và đề cử trong danh sách bầu thôn trưởng. Đến ngày 11/07/2024; UBND xã phải ban hành Quyết định Quyết định số 104/QĐ- UBND ngày 11/07/2024 thay thế Quyết định số 91/QĐ- UBND về việc ấn định lại ngày bầu bổ sung thôn trưởng thôn Yên Thọ. Tuy nhiên đang trong thời gian tổ chức trình tự các bước theo quy định về công tác bầu thôn trưởng tại hội nghị nhân dân vào ngày 21 tháng 7 năm 2024, sau khi bàn bạc, thảo luận bà con nhân dân đã đồng ý đề nghị UBND xã chỉ định tạm thời đồng chí thôn trưởng để điều hành công việc của thôn.

Như vậy văn bản bầu bổ sung thôn trưởng thôn Yên Thọ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được UBND xã, UBMTTQ xã và Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn Yên Thọ thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, công khai, dân chủ, minh bạch và hết sức khách quan, tôn trọng ý kiến của nhân dân.

## **2. Công tác xây dựng cơ bản, giao thông, Thủy lợi:**

**Câu 1:** - Tuyến đường làm đường công vụ tại Liên Xuân do Công ty Hồng Ngọc đã hoàn lại mặt bằng nhưng lề đường quá cao, nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND sớm giải quyết khắc phục lề đường (Liên Xuân).

- Ở Trung Châu (Mương thoát nước còn lại 80m, Đường nối quốc lộ 15B còn 15m còn dang dở đến nay chưa được giải quyết.

- Đường liên thôn Trung Châu - Liên Xuân qua quốc lộ 15B đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, đề nghị UBND có văn bản đề nghị Ban an toàn giao thông sớm có biện pháp làm biển báo để hạn chế tai nạn.

**Trả lời:** Các nội dung trên UBND xã xin được tiếp thu để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

*Thứ nhất:* Tuyến đường tại thôn Liên Xuân do công ty Hồng Ngọc thi công thuộc Dự án hạ tầng NTTS hai xã Hộ Độ - Mai Phụ của huyện Lộc Hà đầu tư. Sau khi đổ bê tông đơn vị thi công chưa đổ lề đường, nội dung này UBND xã sẽ kiến nghị đến BQL dự án của huyện để xử lý.

*Thứ hai:* 80m mương tại vùng quy hoạch cấp đất ở tại thôn Trung Châu sắp tới sẽ cho triển khai, đoạn đường nối từ QL15B vào khu quy hoạch cấp đất nằm trong khu vực hành lang giao thông nên không cho phép đầu nối.

*Thứ ba:* Điểm giao cắt giữa tuyến đường trục xã qua thôn Trung Châu đi Liên Xuân qua đường QL15B có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, vấn đề này UBND xã xin tiếp thu để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét và biện pháp khắc phục.

**Câu 2:** Đề nghị xã quan tâm các tuyến đường được nhân dân hiến đất, sau khi hiến còn nham nhở, mương máng bị ách tắc, cần được khắc phục kịp thời (Yên Thọ, Đồng Xuân).

**Trả lời:** Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có một số đơn vị thôn vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản mở đường giao thông nhưng chưa hoàn trả mặt bằng đường và mương thoát nước cho người dân. Nội dung này Cử tri phản ánh là đúng UBND xã xin được tiếp thu và giải trình như sau: Năm 2024 thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh theo quy định mới giao cho UBND xã tổ chức đấu thầu theo đăng ký số lượng cần cung ứng. Đây là nội dung mới quá trình chờ hướng dẫn của tỉnh và triển khai khai có nhiều vấn đề bất cập trên địa bàn toàn tỉnh; Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay về cơ bản các thủ tục đấu thầu UBND xã lựa chọn xong đơn vị cung ứng xi măng theo quy định và dự kiến vào ngày 31/8/2024 sẽ có xi măng cấp cho các đơn vị thôn để nâng cấp mặt đường bê tông, mương thoát nước đã được cấp trên phê duyệt.

**Câu 3:** Đề nghị UBND kịp thời khơi thông tuyến mương phía sau nhà ô Thái Mỹ đến trước ngõ bà Châu thôn Vĩnh Phú (Vĩnh Phú).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã xin tiếp thu sắp tới sẽ tiến hành khảo sát, nếu thực sự cần thiết, phù hợp với hệ thống thủy lợi của xã và công tác quản lý, sử dụng đất thì sẽ triển khai thực hiện.

**Câu 4:** Cần nghiêm khắc hơn nữa với ban quản lý chợ Trường Tân còn lầy lội lề đường để buôn bán họp chợ để thu tiền dõ xe. Kiểm tra sửa chữa hệ thống nước thải gây mùi hôi thối (Vĩnh Phú, Liên Xuân).

**Trả lời:** Trong thời gian qua UBND xã chỉ đạo Ban công an xã thường xuyên tuần tra xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề và hành lang đường giao thông trên địa bàn toàn xã để buôn bán, kinh doanh trên địa bàn và đặc biệt chú trọng tại khu vực chợ trại. Qua quá trình xử lý đa số người dân chấp hành các biện pháp mà đoàn làm việc đưa ra; tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành, chấp hành theo hình thức đối phó... Đối với khu vực chợ Trại ngoài việc xử lý các tiểu thương buôn bán thì một số người dân khi đến chợ vẫn tùy tiện để xe máy không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông đi lại. Thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo Ban Công an xã xử lý triệt để và quyết liệt hơn.

Đối với hệ thống nước thải gây mùi hôi thối đã nhiều lần cử tri phản ánh, UBND xã đã kiểm tra hệ thống xử lý môi trường của HTX Trường Tân tại khu vực chợ Trại thì HTX đã có hệ thống xử lý 3 ngăn theo quy định nhưng do lượng chất thải và nước thải lớn nên quá trình xử lý không đảm bảo gây nên mùi hôi thối. Vấn đề này UBND xã sẽ tiếp tục làm việc với HTX Trường Tân để khắc phục các vấn đề nêu trên.

### **3. Vệ sinh môi trường.**

**Câu 1:** Tổ thu gom rác chưa thực hiện việc lấy rác tại các điểm đúng ngày quá trình thu gom còn để rơi vãi. Không thông báo thay đổi ngày giờ lấy rác nên có hiện

tượng rác chất đống gây mùi hôi thối. Đề nghị xã xóm thông báo để nhân dân đưa rác ra đúng thời gian và theo dõi hoạt động của tổ thu gom kịp thời chấn chỉnh (Vĩnh Phú, Nam Hà).

**Trả lời:** Sau khi thực hiện theo Nghị Quyết về việc điều chỉnh mức thu phí thu gom rác trên địa bàn xã. Thời gian qua HTX vệ sinh môi trường đã có chuyển biến trong việc thu gom rác thải. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên việc thu gom vẫn chưa đảm bảo và việc thu gom còn để rơi vãi. Thời gian tới UBND xã sẽ tổ chức làm việc với HTX VSMT để quán triệt nội dung trên nhằm đảm bảo việc thu gom rác thực hiện đúng theo nghị quyết đề ra.

**Câu 2:** Sau khi Tổ hợp tác thu gom rác thải được nâng phí thu tiền rác để phục vụ nhân dân tốt hơn. Nhưng từ đó đến nay xã chưa tổ chức đấu thầu, đề nghị xã làm rõ để nhân dân biết (Yên Thọ).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã xin được trả lời như sau: Sau khi phản ánh của người dân về việc HTX thu gom rác thải hoạt động chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân; UBND xã đã Ban hành thông báo số **34/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022, về việc đăng ký tham gia đấu thầu thu gom rác trên** địa bàn toàn xã. Sau 15 ngày Thông báo chỉ có 02 đơn đăng ký gồm: HTX môi trường xã Hộ Độ (ông Trương Bá Dũng) và cá nhân ông Hoàng Văn Quyết tại thôn Trung Châu đăng ký nhưng sau khi làm việc thì cá nhân ông Quyết xin rút đơn vì không đủ điều kiện về mặt pháp lý trong lĩnh vực thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. Vậy nên UBND xã tiếp tục Hợp đồng HTX môi trường để thu gom rác thải trên địa bàn toàn xã cho bà con nhân dân.

UBND xã đã quán triệt 02 năm sẽ tổ chức đấu thầu lại, hiện nay đã gần hết hạn hợp đồng nên trong tháng 08 năm 2024 thì UBND xã sẽ tiến hành tiếp tục Thông báo để đấu thầu lại nhằm có sự cạnh tranh và lựa chọn đơn vị phục vụ về công tác thu gom rác thải của bà con nhân dân và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã ngày được cải thiện tốt hơn.

**Câu 3:** Tệ nạn chăn thả bò hết sức bức xúc, phón ướ bừa bãi, không có người chăn dắt đã phá hoại tài sản, rau màu ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và công tác sản xuất của nhân dân. Đề nghị xã có các biện pháp mạnh hơn nữa để khắc phục tình trạng thả rông, không có người chăn dắt (Yên Thọ, Vĩnh Phong).

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân xã tiếp thu ý kiến cử tri. Thời gian qua UBND xã cũng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp và thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn; đồng thời tổ chức buổi làm việc ký cam kết với các hộ chăn nuôi trên địa bàn và giao Ban công an xã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính một số trường hợp chăn nuôi trâu bò thả rông, nhưng ý thức của một số hộ dân chăn nuôi còn thờ ơ, cố tình không chấp hành.

Thời gian tới UBND xã sẽ phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động đối với các hộ chăn nuôi, nếu không có chuyển biến thì sẽ áp dụng các biện pháp hành chính để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và hạn chế việc xả trực tiếp ra môi trường. UBND xã đề nghị bà con nhân dân chăn nuôi trên địa bàn toàn xã tuân thủ chấp hành các quy định về luật bảo vệ môi trường như: làm đệm lót sinh học, dùng các chế phẩm sinh học xử lý chuồng trại, xây dựng các hệ thống xử lý chăn nuôi như hố yếm khí 03 ngăn, hố bioga và chăn thả có người chăn dắt. UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, các đơn vị nghiệp vụ để xử lý đối với các hộ không chấp hành việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản của cá nhân và tập thể trong quá trình chăn nuôi.

**Câu 4:** Xã cần xem xét đưa cơ sở chế biến sản xuất nước mắm vào khu vực chợ (kho muối trước đây) tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ lân cận. (Vĩnh Phú).

**Trả lời:** Vấn đề này xã đang tổ chức làm việc với HTX Chợ Trường Tân để thống nhất mượn tạm vị trí cho cơ sở chế biến sản xuất nước mắm xây dựng sản phẩm Ocoop trong thời gian đơn vị đang chờ xin thuê mặt bằng sử dụng đất đúng quy hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện phải đúng quy trình và theo quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cấp trên phê duyệt. Thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục tìm hiểu, trao đổi và xin ý kiến cấp trên về nội dung này để đảm bảo thực hiện đúng quy trình cũng nhưng đảm bảo ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

**Câu 5:** Công tác quản lý an toàn thực phẩm, ở các quán hàng đặc biệt là các quán bán ở công nhà trường, ở chợ yêu cầu xã phải có các biện pháp quyết liệt để bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh

**Trả lời.** UBND xã tiếp thu ý kiến cử tri. Thời gian qua UBND xã đã giao Công chức Ban văn hóa, Ban công an xã phối hợp Trạm y tế tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, hàng ăn uống tại chỗ...đặc biệt chú trọng các cơ sở gần khu vực các trường học; quá trình triển đoàn kiểm tra đã phát hiện một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hết hạn sử dụng...Đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với các chủ cơ sở và thu gom, tiêu hủy các mặt hàng nói trên. Đồng thời yêu cầu các cơ sở ký cam kết việc đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định nêu tái vi phạm sẽ cấm hoạt động kinh doanh.

#### **4. Công tác quản lý đất đai:**

**Câu 1:** Đất ở trước năm 1980 của hộ chị Xuân Hồng (Bà Thuận Liên Xuân) tại sao không làm được, liên hệ một số hộ ở với nhau thời điểm đó thì làm được, cần giải thích làm rõ. (Liên Xuân).

**Trả lời:** Theo hồ sơ lưu trữ 299 thể hiện vị trí thửa đất gia đình bà Xuân đang ở là thửa đất trắng (không thể hiện số thửa, diện tích thửa đất). Cán bộ địa chính cũng đã trao đổi, giải thích với chủ sử dụng đất nhiều lần và hướng dẫn tổ chức họp khu dân cư lấy ý kiến xác nhận nguồn gốc thửa đất có sử dụng trước ngày 18/12/1980 hay không để làm căn cứ xin ý kiến phòng cấp trên hướng dẫn cách thức thực hiện theo quy định.

**Câu 2:** Số diện tích nại muối tại vùng nuôi Mai Phụ một số hộ dân ở Liên Xuân chưa được bồi thường trong diện tích khoanh vùng. Nay nhân dân muốn sản xuất muối nhưng trong vùng này không sản xuất được kể cả trồng trọt.

Vùng nuôi khi thu hoạch xong xã nước thải ra hệ thống mương máng sản xuất muối và khu vực dân cư ảnh hưởng môi trường. Đề nghị xã can thiệp để nhân dân ổn định sản xuất và sinh hoạt. (Xuân Tây, Liên Xuân).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã xin được tiếp thu ý kiến cử tri. Thời gian qua UBND xã cũng đã phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện về kiểm tra tại thực địa và làm việc trực tiếp với chủ cơ sở NTTS về một số nội dung liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong quy trình xả thải và yêu cầu thực hiện các biện pháp quan trắc theo định kỳ nhằm đảm bảo các thông số cho phép trong việc xả thải để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực xung quanh.

**Câu 3:** Đề nghị xã sớm cấp bìa đất sản xuất muối cho nhân dân thời gian còn kéo dài và khi nào thì có trả lời cho nhân dân biết? đặc biệt cần quan tâm giải quyết diện tích còn tranh chấp giữa các hộ gia đình, xác định được quyền lợi chính đáng (Đồng Xuân, Liên Xuân, Tân Quý, Vĩnh Phong).

**Trả lời:** Sau khi có chủ trương công nhận QSD đất sản xuất muối cho bà con có diện tích sản xuất trên địa bàn xã Hộ Độ. UBND xã đã kịp thời triển khai và phối hợp với VP ĐKQSD đất chi nhánh Thạch Hà, Lộc Hà đã hoàn thành cơ bản việc đo vẽ trên địa bàn xã.

Hiện nay Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp xét, hoàn thiện các thủ tục công khai, kết thúc công khai cho những trường hợp đủ điều kiện và trình UBND huyện thu hồi đất, công nhận và cấp giấy CNQSD đất cho 770 trường hợp hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; 15 trường hợp đang trong giai đoạn công khai.

Số giấy CN được cấp 457 giấy và tiến hành giao phát cho các hộ dân là 431 giấy, còn 26 giấy do sai sót và đã được thu hồi trong quá trình GPMB thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó việc thực hiện công nhận QSD đất muối được thực hiện đối với toàn bộ diện tích trên địa bàn xã đòi hỏi cả quá trình kê khai, kiểm tra và rà soát hồ sơ địa chính để xác nhận nguồn gốc cho từng hộ gia đình, cá nhân nên đòi hỏi việc thực hiện quy trình phải có thời gian, đảm bảo việc quy chủ chính xác, chặt chẽ tránh sai sót dẫn đến việc khiếu kiện, khiếu nại sau này.

Hiện nay có 53 hồ sơ đang vướng mắc do một số lý do như không xác định được nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; chủ sử dụng đi vắng chưa kê khai hồ sơ; hồ sơ chưa thống nhất chủ sử dụng; một số hồ sơ đã được đền bù nhưng không có hồ sơ lưu trữ gây khó khăn trong việc xác nhận hồ sơ...

Đối với các trường hợp đang tranh chấp thì trong quá trình tổ chức hòa giải gặp nhiều khó khăn như hồ sơ lưu trữ thể hiện đất chưa giao; không xác định được nguồn

gốc, quá trình sử dụng, việc thực hiện đóng đậu nghĩa vụ... Bên cạnh đó Tổ xác nhận nguồn gốc tại thôn không phát huy hết tinh thần trách nhiệm, ngại va chạm, không dám nói thẳng nói thật trong khi hiện trạng sử dụng đã bỏ hoang hóa từ lâu không có cơ sở, căn cứ để công nhận QSD đất.

**Câu 4:** Đề nghị xã quan tâm gia hạn hợp đồng diện tích ao hồ cho bà con nuôi trồng thủy sản ở Hà Vooc để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất (Tân Quý).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã đã trả lời với các hộ dân trực tiếp và trong các cuộc hội nghị và đặc biệt đã làm việc cụ thể với Ban đại diện HTX Hà Vooc. Hiện nay Phòng TNMT đang phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà – Lộc Hà trích lục thông tin đất đai lưu trữ liên quan đến các thửa đất khu vực NTTS Hà Vooc. Sau khi có thông tin Phòng TNMT sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện gia hạn theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

**Câu 5:** Công tác hiến đất mở đường phục vụ cho phong trào xây dựng NTM. Yêu cầu xã kịp thời điều chỉnh hiện trạng bìa cho nhân dân phải ưu tiên hàng đầu, chứ lấy được đất, mở được đường rồi là không quan tâm, có hiện tượng chuyển nhượng mua bán thì rất nhanh trong lúc người hiến đất điều chỉnh hiện trạng thì phải đi lại nhiều lần (Đồng Xuân, Vĩnh Phong).

**Trả lời:** Thời gian qua UBND xã đã lập tờ trình kèm danh sách các hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở đường để mở rộng, xây dựng các công trình nông thôn mới Văn phòng đăng ký QSD đất chi nhánh Thạch Hà – Lộc Hà đề nghị đo đạc chỉnh lý tại các tuyến đường đã thực hiện việc hiến đất và xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 1 cho 46 hộ gia đình, cá nhân tại các thôn Đồng Xuân, Tân Quý, Xuân Tây, Vĩnh Phú (có đơn hiến đất có xác nhận của thôn trưởng kèm theo). Hiện nay đơn vị chi nhánh văn phòng đang tiếp tục triển khai đo vẽ chỉnh lý cho các trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó việc đo đạc chỉnh lý giấy CNQSD đất đòi hỏi các hộ gia đình, cá nhân phải cung cấp giấy CNQSD đất gốc để thực hiện đăng ký biến động theo quy định. Ban địa chính đã gửi danh sách về cho các đơn vị thông báo các hộ gia đình cá nhân đã thực hiện việc hiến đất mở đường trực tiếp cung cấp giấy CNQSD đất (bản gốc) về Cán bộ địa chính để được hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên một bộ phận người dân không phối hợp cung cấp giấy CNQSD đất do tư tưởng sợ mất đất hoặc một số hộ gia đình, cá nhân giấy CNQSD đất đang thế chấp tại các đơn vị tín dụng trên địa bàn nên không có giấy CNQSD đất giao nộp để thực hiện việc đính chính theo quy định.

Đối với hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho QSD đất là nhu cầu trực tiếp của người dân được thực hiện theo thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT có thời gian được quy định cụ thể. Khi các hộ gia đình đã đảm bảo các điều kiện để thực hiện sang tên đổi chủ thì sẽ được Nhà nước hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

**Câu 6.** Đề nghị cán bộ địa chính xã cho các hộ dân bị đền bù diện tích sản xuất muối nhưng chưa hết diện tích thì có làm bìa đất nữa không? Trả lời bằng văn bản danh sách từng hộ để bà con nhân dân được rõ. (Đồng Xuân)

**Trả lời:** Việc đền bù hỗ trợ GPMB diện tích muối bị ảnh hưởng được thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản có liên quan cụ thể: Quyết định 75 ngày 03/11/2014 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất; quyết định 08 ngày 09/02/2023 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mã, cây cối, hoa màu, NTTS khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi các hộ dân đã được Nhà nước đền bù, hỗ trợ GPMB thì Nhà nước sẽ đánh chính phần diện tích còn lại trên giấy CNQSD đất của các hộ theo quy định. Đối với các hộ dân nào có, thì gặp Cán bộ địa chính của xã để được trả lời, giải thích rõ hơn.

### **5. Ngân sách tài chính, các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM.**

**Câu 1:** Quyết toán kinh tế nguồn hỗ trợ từ cấp xã đến nay chưa xong. Đề nghị UBND quan tâm đơn đốc các chuyên môn quyết toán kinh tế năm 2023 cho đơn vị thôn Đồng Xuân.

**Trả lời:** Ý kiến này UBND xã xin trả lời như sau: Về công tác quyết toán ngân sách cho các đơn vị thôn hàng năm UBND xã thực hiện trong quý 1 của năm sau, đến thời điểm hiện các thôn đã quyết toán xong. Riêng đơn vị thôn Đồng Xuân, năm 2023 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, một số hạng mục triển khai còn dang dở đến tháng 4 năm 2024 mới hoàn thành nên công tác nghiệm thu và quyết toán với thôn chậm hơn so với các đơn vị khác, nhưng đến nay hồ sơ quyết đã hoàn thành gửi cho đồng chí thôn trưởng để báo cáo cho đơn vị thôn.

**Câu 2:** Xã cần bố trí nguồn hỗ trợ xây dựng NTM kịp thời cho các thôn, các mô hình, hiến đất mở đường, các chính sách hỗ trợ ..vv cần phải giải quyết nhanh gọn, nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ kịp thời (Nam Hà, Trung Châu, Vĩnh Phong Yên Thọ).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã xin được tiếp thu và giải trình như sau:

Vào cuối năm 2023, UBND xã đã chi trả kinh phí cho các hộ dân hiến đất, hiến tài sản để mở đường giao thông nông thôn đáp ứng về tiêu chí giao thông với số tiền 1.093 triệu cho các hộ dân đã hiến đất từ năm 2023 trở về trước. Hiện nay còn có một số hộ dân xây dựng vườn mẫu, xây dựng mô hình kinh tế theo chính sách của Nghị quyết HĐND xã chưa được chi trả nên nội dung cử tri phản ánh là đúng. Tuy nhiên hiện nay do quy định về việc ban hành các chính sách của cấp huyện và cấp xã chưa phù hợp với quy định của pháp luật nên kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XX đã bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn xã vì vậy việc chi trả chính sách giai đoạn năm 2023 trở về trước sẽ không thực hiện được kính mong cử tri và các hộ dân chia sẻ với UBND xã về vấn đề này.



## 6. Điện:

**Câu 1:** Đề nghị xã di dời một số cột điện trong vườn các hộ dân, các trục đường của các xóm trên toàn xã. (Đông Xuân, Liên Xuân).

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã xin tiếp thu để có hướng chỉ đạo và khắc phục trong thời gian tới.

## 7. Chế độ chính sách:

**Câu 1:** Các thủ tục làm lại bằng thân nhân liệt sỹ bị hỏng. gửi lên xã đã 2 năm nhưng chưa làm được đề nghị xã quan tâm bằng liệt sỹ Nguyễn Việt Xuân ở Đông Xuân.

**Trả lời:** Ý kiến này UBND xã xin trả lời như sau: Do chủ trương luân chuyển công tác cán bộ nên cán bộ chính sách trong mấy năm nay đã thay đổi nhiều lần, hiện tại cán bộ chính sách đã nhận quyết định gần được 02 năm, nhưng từ khi nhận phụ trách công tác chính sách đến nay không nhận được hồ sơ bàn giao để làm lại bằng Tổ Quốc ghi công của liệt sỹ Nguyễn Việt Xuân và trong quá trình công tác cán bộ chính sách của xã cũng không nhận được hồ sơ đề nghị của thân nhân liệt sỹ nên chưa có hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đây phải chăng là thiếu sót trong việc bàn giao hồ sơ giữa cán bộ cũ và mới hoặc là sự thiếu đôn đốc của thân nhân liệt sỹ nên đã để sự việc diễn ra quá lâu mới có ý kiến phản ánh. Vậy nên đề nghị đại diện thân nhân liệt sỹ đến gặp cán bộ chính sách xã để thực hiện lại quy trình, đảm bảo quyền lợi cũng như nguyện vọng của gia đình.

**Câu 2:** Đề nghị xã quan tâm giúp thân nhân gia đình Ông Nguyễn Khoan xác minh và công nhận liệt sỹ cho Ông Nguyễn Khoan. Ông Khoan đi bộ đội từ năm 1947 đến năm 1951 hy sinh tại Trung Quốc. Đề nghị xã làm việc với các cấp để Đảng nhà nước xét tặng huy chương và giải quyết chế độ đảm bảo quyền lợi đối với người có công với cách mạng. (Liên Xuân).

**Trả lời:** Theo nguyện vọng của thân nhân gia đình ông Nguyễn Khoan (đã mất) đề nghị Đảng và Nhà nước công nhận liệt sỹ và xét tặng huy chương cho ông Nguyễn Khoan đã chết UBND xã xin trả lời như sau.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị và trình bày của thân nhân ông Nguyễn Khoan, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quân sự xã phụ trách công tác chính sách hậu phương quân đội phối hợp với các cấp để thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 131/2021/CP, ngày 30/12/2021 về việc xác định thông tin người mất tin, mất tích đối với **trường hợp ông Nguyễn Khoan. Ban chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu các văn bản trình các cấp có thẩm quyền để xác minh, tìm kiếm các thông tin có liên quan đến hy sinh hoặc tử sĩ sau đó mới tiến hành làm các thủ tục liên quan đến truy tặng liệt sỹ và xét tặng huy chương đúng theo quy định của Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng đến thời điểm hiện nay các cơ quan tổ chức chưa có kết quả xác minh, kết luận chưa rõ ràng và cụ thể gửi về đơn vị, trường hợp tin, mất tích nên chưa thể giải quyết chế độ cho**

ông Nguyễn Khoan được. Đây là sự việc hết sức đáng tiếc đối với những người tham gia cách mạng thời kỳ chống thực dân Pháp, nhưng do thất lạc hồ sơ, thông tin cá nhân nên đến nay chưa được giải quyết chế độ theo quy định, và kiến nghị của gia đình và cử tri là chính đáng. Tuy nhiên việc thực hiện phải chế độ chính sách phải căn cứ theo quy định của pháp luật, vậy nên UBND xã tiếp tục kiến nghị, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền để tìm thông tin, hồ sơ liên quan đối với ông Nguyễn Khoan. Khi có kết quả UBND xã sẽ mời đại diện gia đình và thân nhân làm các thủ tục hồ sơ để hưởng chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.

**Câu 3:** Ông Trương Duy Tòng có tham gia bộ đội. Đề nghị xã quan tâm giúp đỡ ông làm chế độ. (Vĩnh Phong).

**Trả lời:** Ông Trương Duy Tòng có tham gia bộ đội năm 1969 đến 1976, hiện nay ông đã có chế độ huy chương kháng chiến chống mỹ và ông đã được hưởng và nhận chế độ một lần theo quyết định 142/CP ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ. Trong thời gian qua gia đình Trương Duy Tòng không có ý kiến phản hồi về chế độ đã được hưởng và những chế độ chính sách khác.

**Câu 4:** Bà Trần Thị Minh có tham gia dân công hỏa tuyến, chưa được giải quyết chế độ. Đề nghị xã quan tâm (Tân Quý).

**Trả lời:** Bà Trần Thị Minh đã làm Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Dân công hỏa tuyến) nhưng do điều kiện hồ sơ cấp trên nhiều đã làm thất lạc hồ sơ của đối tượng, nay đã được cấp trên trực tiếp cho làm bổ sung để tiếp tục đề nghị các cấp xem xét giải quyết chế độ cho bà. Khi nào có kết quả của Quân khu 4, thì UBND xã sẽ báo tin cho gia đình và bản thân bà để đến nhận chế độ theo quy định.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về UBND xã trước kỳ họp./.

**Nơi nhận:**

- TT ĐU – HĐND – UBND – UBMTTQ xã;
- Các ban, ngành đoàn thể cấp xã;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Bí thư, thôn trưởng các đơn vị;
- Trạm y tế và 03 trường học;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hải Đường**

